

**แผนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา**  
**โรงเรียนบ้านปงสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**  
**ลำปาง เขต 1 ปีการศึกษา 2559**

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
มี.ค 2559	สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557 / จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR) / กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2559 / กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและ ตัวบ่งชี้	คณะครู
พฤษภาคม 2559	ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทราบ	ผู้บริหาร
เม.ย. 2559	จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 / ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดย ใช้ข้อมูลตามสภาพจริง / กำหนดวิธีการดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย / กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากร / กำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องครู ผู้ปกครององนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น	คณะครู
พ.ค. 2559	กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ / แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	คณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษา
พ.ค. 2559	เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ	คณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษา
พ.ค. 2559	กำหนดปฏิทินการนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน	คณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษา
พ.ค. 2559	การจัดระบบการบริหารงาน และจัดทำสารสนเทศ	คณะครู
พ.ค.2559 - มี.ค.2560	การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	คณะครู

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
ส.ค.2559, มี.ค.2560	การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ส.ค.2559, มี.ค.2560	การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
เม.ย. 2560	การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
เม.ย. 2560	นำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง	คณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษา
พ.ค.2560	เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา	ผู้บริหาร